

๗ คำนวณหนังสือพิมพ์ สุทธิวิ เกี่ยวกับ การ สัมมนาอุทกศาสตร์การแก้ปัญหาความ ฉุกเฉิน ที่จัดโดยทีดีอาร์ไอ รวมทั้งได้ฟังท่าน ทักกณ ชินวัตร พูดในรายการพบประชาชน จึงอยากแสดงความคิดเห็นบ้าง

ได้ฟังและได้อ่านว่าท่านอานันท์ ปันยารชุน ได้พูดถึงอุทกศาสตร์ที่สำคัญในการแก้ปัญหา ความฉุกเฉิน คือ การพึ่งคนจน ในขณะที่เชื่อกัน ท่านทักกณ ชินวัตร กับกองทัพประชาชน ทางวิฑูรย์ฯ ขอโอกาสให้นายทักกณ ชินวัตร ในฐานะเอกอัครราชทูตที่ทำงาน และ 1 ใน 3 อุทกศาสตร์หลักของการทำงานที่เคปรประกาศ ไว้ ก็คือ การแก้ปัญหาความฉุกเฉิน โดยจะต้อง เอาปัญหาเป็นตัวตั้ง กฎระเบียบและกฎหมาย ต่างๆ จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง

นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านทัก กณ ชินวัตร ได้เข้ารับบริหารประเทศ โดยก่อน หน้าขึ้นถ้ำน้ำมีเขื่อนข้ามแม่น้ำโขง สันต้า อย่าง เป็นกันสมัยกับชาวบ้านสมัยชราชคนจน ที่นั่งนอน รอคอยการแก้ไขปัญหาก็หน้าท่อนี่มาตั้งแต่ รัฐบาลชุดที่แล้ว การแก้ไขปัญหาก็ได้เริ่มต้น จากการรับปาก ออกคำสัญญาเป็นมติ ครม.ที่ 17 เม.ย. 2544 และสร้างกลไก คณะกรรมการ อนุ กรรมการ คณะทำงานต่างๆ จำนวนมาก เพื่อ รองรับกระบวนการแก้ไขปัญหา

นับตั้งแต่ต้นมา สิ่งเดียวที่รัฐบาลทำได้ก็คือ การสั่งการ(บังคับ)ให้ กฟผ. เปิดประตูน้ำเขื่อน ปากมูลเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษาการฟื้นฟู คุมน้ำมูล สำหรับกลไกต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไข ปัญหาที่มีมากถึง 208 กรณีปัญหา จาก 6 เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจาก การพัฒนาที่เข้าร่วมการเรียกร้องในนามสมาชิ กรคนจน ล้วนเป็นอัมพาตหรือคิบลานไป อย่างซ้ำๆ อีกร่วงคำถลา

ในขณะที่รัฐบาลมีมติ ครม. 3 เมษายน 2544 รองรับกรณีปัญหาถึง 208 กรณีปัญหา แต่ทว่าในทางปฏิบัติ กลไกราชการต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา

ล้วนอัมพาต หมด.อันอื่นๆ ที่หน่วยงานเป็นองค์กร ค้น รวมทั้งระเบียบต่างๆ ค้างคั่งทุกโคโนเสาร์ เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหา มติ ครม. 3 เมษายน 2544 ดูเสมือนเป็นเพียงข้อตกลงเพื่อ มาตรการขมขมของสมาชิกรคนจนที่หน้าท่- เนียมเท่านั้น เพราะกลไกในการควบคุมให้ หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาล้วน เป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิง

ถามว่าท่าน รมด.หลายคนที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาคือท่านมติ ครม.หรือไม่ มีความเข้าใจเรื่องเขื่อนเขื่อนเขื่อน และสามารถควบคุมสั่ง การให้ปฏิบัติได้เป็นจริงหรือไม่ กรณีต่างๆ เช่น ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมานานนับ 10 ปี จากการสร้างเขื่อนลำห้วย เขื่อนห้วยทราย ทับ ที่ทำกินที่จังหวัดชัยภูมิ กว่า 500 ครอบครัว 20 คอยการจัดสรรที่ดินทดแทนตามโครงการชุมชน พึ่งตนเอง จนแล้วจนรอดก็ล้มต้นเริ่มตกจนฝน ทุตุตตก การจัดสรรที่ดินก็ยังไม่ไปถึงไหน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ ส.ป.ก. ก็ เกี่ยวกันไปมาในการรื้อวัดที่ดินให้ชาวบ้าน ชาว บ้านที่อีลลวร้อนเป็นขอทาน เพียรรับจ้างหมอน เดิน ชาวบ้านเขื่อนห้วยทราย จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเดิมเขื่อนขนาดเล็กลงคือร้อนมา 23 ปี รัฐบาลมีมติให้ตรวจสอบความเสียหาย จ่ายค่าชด เชอ ความเสียหายก็รวงไปแล้วแล้วเสียหายจริง แต่หน่วยงานการกสิกรรมกว่าห้าคำชดเชยไม่ได้ เพราะมีระเบียบเขื่อนขนาดเล็กลง ไม่ค่อยมีการ จ่าย จะเป็นอย่างไร ยึดเอามติ ครม. 26 ก.ค. 45 ในรัฐบาลชุดที่แล้ว ว่าสำหรับเขื่อนที่สร้างไป แล้ว ไม่มีการจ่ายค่าชดเชย ชำรภาพการทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนระดับอำเภอถึงมีกว่า 200 กว่า ก็ เสนอความเห็นว่าไม่ควรจ่าย

เสียงคนจน

กรณีที่ดินทำกินในเขตป่าที่จัดแยกกันมา นาน ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ใจกว้างง้างจับได้ ชาวบ้านออกจากที่ทำกิน ยึดเอามติ ครม. 30 มิ.ย. 42 ในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาคือหน้าท่อนี่มาแต่ก่อนหน้าท่านประ ธานประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ไม่สามารถ ทำอะไรได้ เพราะเขื่อน ไร่ยังอะไรก็ไม่มีใคร ทำตาม ท่านอธิบดีใหญ่กว่า รมช.แน่นอนใครๆ ก็รู้

เรื่องการผลักดัน พ.ร.บ.ความปลอดภัยใน สถานประกอบการและปัญหาหมอกพิษ หน่วยงาน การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ตะถ่วง รมด. รมช.ที่ดู แลก็ไปคนละทาง สร้างความทลละควง ปัญหา เขื่อนราษีไศล รมด.ที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการ การอยู่ดี จนชาวบ้านต้องขมมอมมาอยู่หน้ากระ ทรวงวิฑูรย์ฯ เพราะท่านทักกณไม่ยอมให้ไปอยู่ หน้าท่อนี่

ท่านทักกณที่เคารพ 208 กรณีปัญหา ถูกแฉ่ แจงในช่องฟรีช ท่านเคชเปิดดูหรือไม่ 208 กรณีปัญหาอาจจะดูอะไร เอ็มค่างคิดก็ยังไม่ไปถึงไหน ก่อนเป็นนายกฯ ท่านก็จะมีเวลา ฟังพวกเรบ้าง หลังจากนั้นท่านก็ไม่มีเวลา ท่านโยนเรื่องสมาชิกรคนจนให้คนใกล้ชิดทำนดู แล คนใกล้ชิดท่านก็โยนให้คนใกล้ชิดอีกทีหนึ่ง โยนกันไปเรื่อย ๆ จนไม่รู้ไปตกที่ใคร ท่านคิดว่า การหว่านเงินกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท จะ ช่วยแก้ปัญหา ท่านรู้ไหมว่ามากกว่า 10 ล้าน ครอบครัวที่ไม่มีที่ดินทำกินจะเอาเงินของท่าน ไปทำอะไร นอกจากจับจ่ายใช้สอย เพื่อแก้ปัญหา ปากท้องประจำวันจนหมด แล้วมีเงินทิ้ง หลาวก็มาสาหัสไปกับระบบตลาดตามเดิม ท่านเพิ่มเงินในกระเป๋าผู้รับเหมารถสี่ล้อเพื่อ

ค้ารายย่อยเพียงชั่วคราว แต่เพิ่มหนี้ของชาว บ้านแน่นอน

เรื่องการปฏิรูปที่ดินสมาชิกรคนจนเคยเสนอ มหาอัยรฐบาลแล้ว ท่านเคชได้เซ็นบ้างไหม มี แผนอะไรบ้าง เกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องการก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อการดำรงชีวิต ของประชาชนที่พึ่งพาธรรมชาติ ท่านมีหลักการ และอุทกศาสตร์อะไรที่รองรับการแก้ไขความขัดแย้งที่มีอยู่ ในนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในแผนไหน ขณะที่ท่านกำลังระดมระหวา เรืองบนอก บ้านกรุด ท่อก๊าซ โครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ก็กำลังเดินหน้า สร้างความขัดแย้งถูก ลานไปทั่ว ท่านมีแผนอะไร ท่านเคยจัดเวที ปรึกษาปัญหาความฉุกเฉินหรือไม่ หรือท่านมีสูตร สำเร็จใจแล้วว่าจะทำอะไร

สมาชิกรคนจนขอส่งตัวแทนเข้าพบเพื่อพูดคุย กับผู้รับผิดชอบฝ่ายการเมือง ถึงอุปสรรคและ ปัญหาต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยมีใครว่างมาบ้างฟัง และเราก็ไม่เคยรู้ว่า ผู้มีอำนาจที่แท้จริงในการแก้ปัญหาคือใคร ตาม คนนี้กับบอกว่า เป็นเรื่องของคนโน้น ตามข้าราชการ ก็บอกว่า ประสานงานไปแล้ว วันกันอยู่อย่างนี้ ระหว่างจังหวัด อัมภอ กับท่ามบับรัฐบาล (กระ ชิบฮิกหนออกก็ได้ว่าข้าราชการระดับต่ำกว่าซี 6 มาบางคนยังบอกว่า รมด.ไม่ใช้พออยู่ มติ ครม. ทักกณคิดระเบียบราชการ ใช้ไม่ได้)

เมื่อวานนี้ท่านอานันท์ ปันยารชุน พูดถึง การไว้ที่ทักกณ การพึ่งตนเองไม่ได้ของชาวบ้าน ในขณะที่สมาชิกรคนจนก็ขอให้มีการปฏิรูปที่ดิน ขอให้เปิดเขื่อนตลอดไป เพื่อให้ชาวบ้านได้จับ ปลา ทำนา หาอยู่หากินกับธรรมชาติ ท่านทัก กณกับบอกว่าต้องศึกษา ก่อน เปิดเขื่อน 4 เดือน แล้วปิดรอการศึกษาอีก 1 ปี ระหว่างรอการศึกษา จะให้ชาวบ้านทำอะไร ขอทาน ปล้น จี้ ขา ยอมา หรือผูกคอคอช (เมื่ออาทิตย์ที่แล้วชาวบ้าน ปากมูลผูกคอคอช 1 คน ด้วยความฉุกเฉิน)

ดร.อัมมาร ธรรมวาลา จากทีดีอาร์ไอ ที่เคย ศึกษากรณีเขื่อนปากมูล เสนอให้หยุดเขื่อนทั้ง ท่านก็คงไม่ฟัง เพราะท่านต้องรอการศึกษาอัน ใหม่ ที่จะมีหน้าๆ ไม่รู้หรือฯ ตามอาชญาของรัฐบาล ท่านปล่อยให้ กฟผ. ใช้งบประมาณมหาศาล ไขนวดผ่านสื่อต่างๆ ว่าเขื่อนดี เปิดประตูน้ำก็ ไม่มีปลา ควรจะปิดประตูน้ำเขื่อนเพื่อฟื้นฟูปศีกว่า แต่พอชาวบ้านเดินเท้าทางไกลอวณรงค์เพื่อเผา แพร่ซัดที่จริง ท่านบอกว่าจะหาบ้านเกิดซื้อคอกอง ไม่ยอมรอการศึกษา เอ็นใจต้องการสร้างผล งาม

ท่านนายกฯชี้อโศกท่านรู้ไหมว่า ท่านเป็น เพียงผู้บริหารประเทศที่ไม่มีอำนาจอะไรเลย หน่วยงาน กรมกองต่างๆ ต่างหากที่อยู่ปกครอง ที่แท้จริง ก็ในเมื่อท่านเองยังไม่มีอำนาจ แล้วผู้ ว่างชี้อโศกของท่าน ก็คงจะเป็นเพียงคนแฉ่มา เชื่องๆ ตัวหนึ่งต่อหน้าท่าน แต่ลับหลังก็จะ กลายเป็นจิ้งจอกเจ้าหน่ที่พริกมาตัวให้รอดไป วนๆ

ท่านจะปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้คน ของท่านเพียงหยิบมือเดียว โดยฟันธงๆ แล้วๆ ว่า จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ ต้องการรักษาน้ำชาและผลประโยชน์ของตนเอง ไว้อย่างเหนียวแน่น เช่นนั้นหรือ หรือท่านจะ หนีบมือกำลังของภาคประชาชนมาเป็นเครื่องมือ

อย่างไรก็ตาม ท่านคงมีเวลาไม่นานนักที่จะ ฝ่าฝืนมือและผลงงานไว้ และเวลาที่ไม่นานนัก ขอ เียดมาฟังคนจนบ้าง จันเข้าคุยกันเหมือนคอบ ที่ท่านกำลังจะเป็นนายกฯ และอย่าบอกเรา ให้ คนอื่นมาฟังแทน เพราะตัวท่านเองยังไม่ฟัง ไม่ เข้าใจ คนของท่านจะฟัง จะเข้าใจ ได้อย่างไร

แม้จะผิดหวังวิถีการแก้ไขปัญหาก็ดี ที่ ผ่านมา คนจนก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือท่าน ในการทำงานต่อไป และที่แน่นอนจนทั้งรอหา ยังวิญญะปรารอนก็คือท่านแน่นอน

วนิดา ต้นติวทยาพิทักษ์